

Số: /BC-STTTT

Hà Nam, ngày tháng năm 2023

## BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 05/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nhằm hạn chế, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh 06 tháng đầu năm 2023**

Phúc đáp Công văn số 2189/CAT-PV01 ngày 26/7/2023 của Công an tỉnh về việc báo cáo sơ kết 06 tháng triển khai, thực hiện Chỉ thị số 02 của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả thực hiện như sau:

### I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

#### 1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông luôn bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Sở đơn đốc các cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 724/KH-UBND ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh thông tin, tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Sở ban hành:

- Công văn số 117/STTTT-TTBCXB ngày 03/02/2023 về việc tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Sở đề nghị Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện tăng cường tuyên truyền chủ đề Năm An toàn giao thông 2023, tuyên truyền chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông. Sở đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp xã tiếp âm đầy đủ chương trình tuyên truyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện.

- Kế hoạch số 114/KH-STTTT ngày 03/02/2023 triển khai thực hiện Năm An toàn giao thông 2023.

- Kế hoạch số 136/KH-STTTT ngày 09/02/2023 phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2023.

- Kế hoạch số 734/KH-STTTT ngày 12/6/2023 thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.

Ngoài ra, sở đã cập nhật nhiều tin, bài tuyên truyền việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam.

## **2. Kết quả thực hiện**

Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban An toàn giao thông tỉnh định hướng thông tin cho Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện, Đài truyền thanh cấp xã tổ chức tuyên truyền tuyên truyền các chính sách và pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông nói chung và do vi phạm nồng độ cồn nói riêng để nâng cao nhận thức của người dân, nghiêm túc thực hiện nguyên tắc “Đã uống rượu, bia - không lái xe”; thông tin tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng như các nhiệm vụ chính trị trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công tác tuyên truyền đã được các cơ quan triển khai thực hiện tốt, góp phần tăng cường sự tham gia của các cấp, các ngành trong thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, gia đình và mỗi cá nhân trong việc thực thi pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Qua công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết quy định pháp luật về hoạt động giao thông và các biện pháp phòng, chống hiểm họa tai nạn giao thông, đặc biệt từ lạm dụng rượu bia, về những giải pháp mạnh của Thủ tướng Chính phủ góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nguồn nhân lực.

Cổng Thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, qua đó đã góp phần quan trọng tạo sự

chuyển biến về nhận thức và ý thức chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông trong quần chúng nhân dân. Các phương tiện thông tin đại chúng đã tiếp tục tuyên truyền các biện pháp, giải pháp của Chính phủ và các cơ quan chức năng nhằm kiểm chế và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông; làm cho cán bộ, nhân dân thấy được hậu quả và thực trạng tình hình tai nạn và ùn tắc giao thông, những thiệt hại về người và tài sản do tai nạn và ùn tắc giao thông gây ra đã trở thành hiểm họa của toàn xã hội; đề cao trách nhiệm của mỗi cá nhân và cộng đồng tự giác thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về trật tự an toàn giao thông, góp phần kiểm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông; phổ biến các biện pháp và hình thức xử phạt vi phạm hành chính do không thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về trật tự an toàn giao thông khi tham gia giao thông đối với người sử dụng phương tiện; xây dựng văn hóa giao thông an toàn... Trong 06 tháng đầu năm 2023, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam và Báo Hà Nam đã tuyên truyền, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện, Đài truyền thanh cấp xã hơn 100 tin, bài về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên phương tiện thông tin đại chúng địa phương.

### **3. Đánh giá chung**

#### a) Ưu điểm

Công tác thông tin tuyên truyền được triển khai kịp thời, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, các cấp, các ngành về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

#### b) Tồn tại

Hình thức tuyên truyền chưa phong phú, hấp dẫn.

#### c) Nguyên nhân của tồn tại

Do khó khăn về kinh phí nên ảnh hưởng tới hiệu quả tuyên truyền.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI**

1. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ định hướng các cơ quan báo chí: Xây dựng và tiếp tục duy trì các chuyên mục tuyên truyền với nội dung phong phú đề qua đó nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và nhân dân về những chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến trong việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử tổng hợp và trên Facebook, Zalo của Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam.

2. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện, UBND các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, đài truyền thanh cơ sở, thông qua các bảng tin công cộng của huyện, xã; cắm nang, tờ rời, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động, màn hình điện tử led... với hình ảnh trực quan, sinh động.

3. Tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, đảm bảo nội dung, chất lượng và hiệu quả thông tin tuyên truyền.

### **III. ĐỀ NGHỊ**

Công an tỉnh cử đầu mối phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan tuyên truyền triển khai các nội dung truyền thông theo chủ đề về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông mang tính răn đe./.

***Nơi nhận:***

- Công an tỉnh;
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Duy Tuấn**